



วังไกลกังวล ตัดใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ

# ข่าวรามคำแหง

■ เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ■

ฉบับที่ ๒๘

ปีที่ ๒๑

■ วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๔  
ราคา ๗๕ สตางค์

ในฉบับ

● ๑๐ วัน ในงานรักษากรอบติ...หน้า 5

● รายการเตรียมสอบทางวิทยุ...หน้า 7

## 26 พ.ย. 34 "ยี่สิบปีรามคำแหง ร่วมแรงศรัทธา บูชาพ่อขุนฯ"



ประมุขนานาชาติ สมเด็จพระเจ้าเฟินางเซอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง "ภาษาและภาษาศาสตร์จีน - ทิเบต ครั้งที่ 24" เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2534 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3) โดยมีรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์พัชร พูลวงษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. และผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมรับเสด็จฯ การประชุมนานาชาติครั้งนี้จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2534

### อธิการบดีคนใหม่รับงานแล้ว เผยแพร่ชื่อทีมงานรองอธิการบดี

ความที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2534 นั้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2534 เวลา 11.00 น. อธิการบดีคนใหม่ได้รับมอบงานจาก รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณ์โชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และรักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5

ภายหลังรับมอบงาน รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีแล้ว สิ่งที่จะรีบดำเนินการคือ เร่งรัดการดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่ประกาศไว้ โดยจะเน้นด้านการพัฒนาวิชาการ พัฒนาสถานที่ พัฒนาระบบการเรียนการสอน และระบบการบริหารจัดการ ในด้านวิชาการ จะเร่งดำเนินการเปิดสาขาวิชาใหม่ ความที่ได้รับอนุมัติในแผนฯ7 (ปริญญาตรี 24 สาขา และปริญญาโท 22 สาขา) พร้อมกับเร่งรัดจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในแผนฯ7 เช่น บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยี ส่วนทางด้านอาคารสถานที่ จะจัดระบบให้อาคารสถานที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน และปรับสภาพพื้นที่ต่างๆ ให้เหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการขยายการศึกษา  
อ่านต่อหน้า 11

### ผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ชี้แจงการดำเนินงานในช่วงรักษาการ

ความที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณ์โชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2534 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อธิการบดีคนต่อไป นั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว และอธิการบดีคนใหม่ได้รับมอบงานจากผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2534  
อ่านต่อหน้า 12

### ห้ามศ.แก้ไขใบเสร็จสลิปมพ ลงโทษปรับตกทุกวิชา

มหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการสอบไว้ว่าความข้อปฏิบัติข้อ 1-10 ระบุว่า "ห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยแก้ไขใบเสร็จสลิปมพโดยพลการและเข้าสอบได้อ่านต่อหน้า 12

### แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 20 ปี

ความที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจัดงาน "วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 20 ปี" ขึ้นในวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2534 เพื่อเป็นการร่วมกันรำลึกถึงภารกิจของมหาวิทยาลัย และแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจะให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ  
อ่านต่อหน้า 11



รับงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนใหม่ รับมอบงานจากรองศาสตราจารย์มานพ พราหมณ์โชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และรักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2534 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยมีทีมงานรองอธิการบดี ร่วมเป็นสักขีพยาน

# กตัญญู

บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งใดที่ล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันล่วงไปแล้ว และสิ่งใดที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่มาถึงบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ไม่เฝื่องงแง่มองไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้น เองๆ ให้ปุ๋ยไปรุ่งเกิด (พระมหาพรหมมุนี สุภโร วัดชลประทานรังสฤษฎ์)

**อุปโลภให้นักศึกษาที่สมัครทางไปรษณีย์ในภาค 1/2534**  
ถือบัตรประจำตัวชั่วคราวหมดอายุเข้าสอบได้ และกำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

ด้วยนักศึกษาที่สมัครทางไปรษณีย์ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2534 ถือบัตรประจำตัวชั่วคราว ings จะหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม 2534 นี้

เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2534 ทำให้วันสุดท้ายของการสอบไล่เป็นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2534 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บัตรประจำตัวชั่วคราวเข้าสอบไล่ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรอนุโลมให้นักศึกษาที่สมัครทางไปรษณีย์ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2534 ใช้บัตรประจำตัวชั่วคราวเข้าสอบไล่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2534 (ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2534 ถึง 2 พฤศจิกายน 2534) จนเสร็จสิ้นการสอบไล่

หลังจากนี้แล้วนักศึกษาจะต้องไปดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายทะเบียนประวัติ นักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 ภายในวันที่ 17 มกราคม 2535 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยนำบัตรประจำตัวชั่วคราวที่หมดอายุไปแสดงด้วย หากพ้นกำหนดนี้แล้ว นักศึกษาขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาถาวร จะต้องชำระค่าปรับเป็นเงิน 20.- บาท

**สถานที่สอบกระบวนวิชา PS 316 และ PS 428 ภาค 1 ปีการศึกษา 2534**

เนื่องด้วยกระบวนวิชา PS 316 และ PS 428 ซึ่งเปิดให้มีการเรียนการสอนในภาค 1 ปีการศึกษา 2534 นี้ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนกระบวนวิชาละ 12 คน แต่ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ทำให้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว ซึ่งมีผลให้ไม่มี การจัดห้องสอบของกระบวนวิชาดังกล่าวในคู่มือและตารางสอบไล่ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2534

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้กำหนด สถานที่สอบของกระบวนวิชา PS 316 และ PS 428 เป็นดังนี้คือ

PS 316	OBJECTIVE	SUBJECTIVE 55-	221(034)(230-1500)
28213603	33007073	4	12 BPH 105
TOTAL 12			
PS 428	OBJECTIVE	SUBJECTIVE 05	
27113204	4	34412431	6 12 BPH 102
TOTAL 12			



อบรม คณะนิติศาสตร์ ม.ร. จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่" เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2534 ณ ห้องประชุมคณะฯ โดยมีรองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



ประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา" แก่บุคลากรของสำนัก เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2534 ณ ห้องประชุม สำนักฯ อาคารหาเมือง ชั้น 2



อบรมการเขียนการ์ตูน งานกิจการและบริการ นักศึกษา กองงานวิชาเขตบางนา จัดอบรมและฝึกหัด การเขียนการ์ตูนแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2534 โดยมี นายบัณฑิต หนูไวหระ (อัครดี จากราชการ มาคนมด) และนายอภิญญา ปรุณสุคนธ์ (คู่ย์ ไรลิ่ง จากนิคยสาร คู่สร้างคู่สม) เป็นวิทยากร

90วันโบราณรักษาการฯ ต่อจากหน้า 5

ยังมีงานอื่นๆ อีกหลายงานที่ได้ดำเนินการไป ซึ่งไม่ ใช่งานนโยบายที่จะต้องไปผูกพันกับท่านอธิการบดีปัจจุบัน แต่ขออนุญาตเรียนเชิญเฉพาะเพียงเท่านี้ ชาวรามคำแหง อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงชาวรามคำแหงบ้าง รศ.มานพ ตลอดระยะเวลา 90 วัน ที่คณะผู้บริหารรกรู การมีโอกาสดำเนินงานนี้ รู้สึกประทับใจและขอขอบคุณ คณะกรรมการระดับต่างๆ อาทิ สถานมหาวิทยาลัย อภณ. ทปม. คณะ/สำนัก



งานเกษียณอายุราชการ ศภาาจารย์ม.ร. จัดงานเกษียณอายุราชการแก่คณาจารย์ที่เกษียณอายุ ในปี 2534 จำนวน 3 ราย คือ ศ.ดร.ดิถีภา พินิจกุล ศ.ศุภา สงศิริ และ รศ.จิตจันทร์ หังสตุค เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2534 ณ สำนักกรมสภาอาจารย์ โดยมี รองศาสตราจารย์มานพ พรหมมุนี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธาน



อภิปราย ศภาาจารย์จัดการอภิปรายทาง วิชาการ เรื่อง "การประชุมธนาคารโลก : ความสำเร็จ ของประเทศไทยหรือ" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2534 ณ สำนักงานสภาอาจารย์โดยมีผู้อภิปรายประกอบด้วยรศ.แฉ คณิตวิทย์รัตน์ นายพิเชฐ ถิ่นธรรม รศ.ดร.สุชาติ ธาดา-ธำรงเวช และ รศ.อัษฎ หอคงคา (ดำเนินการอภิปราย)



งานเดือนสิบปี 34 ที่รวมๆ เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2534 ชมรมเจ้าหน้าที่ทัศน วม.ร. และ สหพันธ์นักศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ ม.ร. ได้ร่วมกัน จัดงานประเพณีเดือนสิบของชาวปักษ์ใต้ ประจำปี 2534 ณ ใต้อาคารศิลาบาคร(SBB) ภายในมหาวิทยาลัยราม คำแหง ปรากฏว่ามีอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาชาวภาคใต้มาร่วมงานพอสมควร โดยในคอน กลางคืนของทั้ง 2 วันดังกล่าว มีการทำขนมพื้นเมือง จำหน่าย พร้อมๆ กับการฉายภาพยนตร์กลางแปลง และหนังตะลุงพร้อมมโหรีมวแสดงในวันสุดท้ายด้วย

กองต่างๆ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของเรา พวก เราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน เป็นอย่างยิ่งได้มองเห็นทิศทางร่วมมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น มิใช่เป็นอาณาจักรหรือดินแดนแห่งความขัดแย้ง หากแต่มี สภาพเหมือนสังคมนอื่นๆ โดยทั่วไป เพียงแต่ถ้าทุกคนช่วย กันทำคุณงามความดีประคองเกียรติภูมิ และภาพลักษณ์มิ ให้เสื่อมทรุด คณะบริหารได้มีภารกิจที่หนักหน่วงมากเช่น นี้ เดี๋ยวนี้มันคง

# สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

## เสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมนานาชาติ

### "ภาษาและภาษาศาสตร์จีน-ทิเบต ครั้งที่ 24" ที่ ม.ร. 7 ตุลาคม 2534



ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จฯ



ศ.ดร.อุดม วโรตม์ลิขิตติ์ ประธานจัดการประชุมเบ็ดตัวอุปทูตฝรั่งเศส และ องค์ปาฐก

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ประทับฟัง การบรรยาย



อธิการบดี ม.ร. กราบทูลถวายรายงาน

ประธานจัดการประชุม และ องค์ปาฐก. (Prof. James A. Matisaff จาก University of California Berkeley)

ผู้เข้าร่วมประชุม



งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมังกร



การแสดงของนักศึกษา ม.ร. ในงานเลี้ยงรับรอง

ร.๖.0601.033.0332/2534.21.24 [004-012]

# ผลการตัดสินการประกวดหนังสือเก่าและเอกสารเก่า

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดให้มีการประกวดหนังสือเก่าและเอกสารเก่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2534 นั้น

คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดหนังสือเก่าและเอกสารเก่า เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้

## 1. ประเภทหนังสือเก่า

รางวัลที่ 1 ได้แก่ หนังสือเรื่องไซฮัน พิมพ์เมื่อจุลศักราช 1237 (พ.ศ. 2418) ผู้ส่ง นางพัชรี พลวงค์ ได้รับโล่เกียรติยศจากอธิการบดี มร.

รางวัลที่ 2 ได้แก่หนังสือเรื่องกฎหมายเมืองไทย พิมพ์เมื่อ จุลศักราช 1258 (พ.ศ. 2439) ผู้ส่ง นายก่อธร กำประเสริฐ ได้รับโล่เกียรติยศจากรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ

รางวัลที่ 3 ได้แก่หนังสือเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน พิมพ์เมื่อจุลศักราช 1242 (พ.ศ.2423) ผู้ส่ง นายก่อธร กำประเสริฐ ได้รับโล่เกียรติยศจากรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสวัสดิการ

## 2. ประเภทเอกสารเก่า

### 2.1 สมุดไทย

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่องกฎหมายลักษณะวิวาท ผู้ส่ง นายธรรมรัตน์ แฉ่งตั้ง ได้รับโล่เกียรติยศจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เรื่องพระอภัยมณีลักษณะละครฉาการ ผู้ส่ง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับโล่เกียรติยศจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เรื่องแสงจันทร์ ผู้ส่ง นายอิทธิศักดิ์ ขวตินธุ์ ได้รับโล่เกียรติยศจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

### 2.2 โบราณ

รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล (โล่เกียรติยศจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

รางวัลที่ 2 ได้แก่ คำถ้อยกินสันดา ผู้ส่ง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับโล่เกียรติยศจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

# รับสมัครงาน

■ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. พนักงานห้องสมุด 2 วุฒินุปริญญา หรือ ปวส. ทางบรรณารักษ์
2. นายช่างศิลป์ 2 วุฒินุปริญญา หรือ ปวส.ทางศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์มัณฑนศิลป์ จิตรกรรมสมัครได้ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2534
3. นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิปวส. อิเล็กทรอนิกส์สมัครได้ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2534

ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานกาชาดเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค.บางซูด อ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี

■ กรมศาสนา รับสมัครเจ้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการศาสนา 3 วุฒิปริญญาตรีทางปรัชญา การศาสนา หรือ ประกาศนียบัตรเปรียญประโยค 9 ตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายกาชาดเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรมการศาสนา ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2534

■ มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครเจ้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4 วุฒิปริญญาโท หรือเอกทางประวัติศาสตร์ (เน้นประวัติศาสตร์ไทย หรือ เอเชีย)

สมัครได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2534

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตราดังนี้ บรรณารักษศาสตร์ 3 วุฒิปริญญาตรีทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (เฉพาะเพศชาย)

สมัครได้ที่ งานกาชาดเจ้าหน้าที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2534

■ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 วุฒิปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือวิชาอาชีพ 2 ทางพาณิชยการ
2. เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 วุฒิปวช.ทางเกษตรกรรม ช่างกลการเกษตร หรือวิชาอาชีพ 2 ทางเกษตรกรรม
3. เจ้าพนักงานธุรการ 2 วุฒิ ปวท. หรือ ปวส.ทางบริหารธุรกิจการจัการทั่วไป การจัดการสำนักงานภาษาอังกฤษ
4. นักพัฒนาชุมชน 3 วุฒิปริญญาตรีทางพัฒนาชุมชน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ อักษรศาสตร์ฯ หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารใหม่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2534

รางวัลที่ 3 ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล (โล่เกียรติยศจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

# กวีปริทัศน์

## ผู้นำที่ดี

ผู้นำที่ดีต้องมีลักษณะประจำ มีภูมิวุฒิ ภูมิธรรม และภูมิฐาน รู้จักเงินในหน้าที่วิชาการ ปกครองโดยมุ่งงานฐานคุณธรรม

ภูมิวุฒิมีความรู้คู่หน้าที่ ภูมิธรรมประพฤติดีมีใจดีค่า ภูมิฐานบุคลิกภาพเป็นผู้นำ รู้ใช้คนรู้ใช้ท่าคำพูดจา

อันไม่สูงย่อมต้องสายลมแรง ไม่นื้อแข็งต้องขวานคมระดมฝ่า มีตำแหน่งย่อมมีคนปันนินทา ทั้งกล่าวหากว่าจริงสิ่งจริง

เป็นอะไรเป็นให้คิดที่สุด คำแห่งหุดคนคำนั้นอยู่คั่นคัง กับเผชิญคนเมินหน้าอย่างซิงซัง เลือกอย่างแรกหรืออย่างหลังโปรดขังใจ

รศ.นรินทร์ บุญชู คณะศึกษาศาสตร์

# หนังสือที่อ่าน

วิบูลย์ ถีสวรรณ ผ้าไทย, กรุงเทพฯ : องค์การผ้าทอสุทท 2531, 56 หน้า 17 บท

กุลวรา ซูหงศ์ไฟโรจน์ สำนักหอสมุดกลาง ผลงานที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือเรียกว่า หัตถกรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ต้นกำเนิดของหลายสิ่งหลายอย่างพัฒนา ไปสู่กระบวนการที่ซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตามระบบอุตสาหกรรม สามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็ว แต่ในขณะที่เดียวกันก็มีงานหัตถกรรมอีกเป็นจำนวนมาก ยังคงสภาพเป็นงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ฝีมือในการผลิตผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะที่สืบทอดต่อกันมาจนปรากฏเป็นผลงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าทั้งด้านความงามและศิลปะ

หนังสือเรื่องผ้าไทยเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าทอของไทยที่มีคุณค่าทางศิลปะ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย มีทั้งกรรมวิธีในการทอและการประดิษฐ์ลาย การเลือกวัสดุที่ใช้ทำเป็นเส้นใย กรรมวิธีการสาว การย้อม การปั่นเส้นใย จนเกิดเป็นผ้าไทยที่มีรูปแบบสีสันและลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ผ้าไทยเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่สืบทอดกันเป็นเวลานาน สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

หนังสือเรื่องผ้าไทยจะช่วยให้อ่านรู้จักผ้าไทยและลายผ้าไทยของท้องถิ่นต่างๆ มีภาพประกอบคำบรรยายที่ให้อ่านได้ง่ายและเพลิดเพลิน

# 90 วัน ในงานรักษาการอธิการบดี



รองศาสตราจารย์มานพ พรหมณเฑียร  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

อันเนื่องมาจากมติสภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองศาสตราจารย์มานพ พรหมณเฑียร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2534 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนต่อไป นั้น ในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2534 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งให้ทราบว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชูกิต์ สิรินิล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไปอีกวาระหนึ่งตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2534 เป็นต้นไป และได้มีพิธีส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2534

ข่าวรวมคำแหง ได้ขอสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์มานพ พรหมณเฑียร เกี่ยวกับภารกิจที่ได้ปฏิบัติไปในระหว่างห้วงระยะเวลารักษาการในตำแหน่งอธิการบดีซึ่งได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวนี้

**ข่าวรวมคำแหง** หลังจากอาจารย์รับมอบงานแล้ว ได้มีการแต่งตั้งทีมผู้ช่วยงานอย่างไรบ้าง

**รศ.มานพ** หลังจากที่ผมได้รับมอบงานเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2534 ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ รวม 7 ท่าน โดยพิจารณาจากความจำเป็นของงานในมหาวิทยาลัยกล่าวคือ รองศาสตราจารย์อภัสร์ จันทวิมล จากคณะนิติศาสตร์ รับหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ น้อยแสงศรี จากคณะมนุษยศาสตร์ รับหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ทับสุวรรณ จากคณะรัฐศาสตร์ รับหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ เดิมเมืองปัก จากคณะวิทยาศาสตร์ รับหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรักษ์ รักษาทรัพย์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ รับหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสวัสดิการ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา เทียนไทย จากคณะบริหารธุรกิจ รับหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กับฝากกำกับดูแลงานของวิชาเอกพร้อมกันไปด้วย และอีกท่านหนึ่งก็คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ศควาศิ จากคณะศึกษาศาสตร์ รับหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสื่อการสอน จากนั้นเรายังแปดคนซึ่งผมใคร่ขอเรียกในที่นี้ว่า ผู้บริหารชุดรักษาการ ก็ได้มาตกลงกำหนดขอบข่ายงานในความรับผิดชอบของแต่ละคนแต่ละฝ่ายแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานในทันที

**ข่าวรวมคำแหง** ภารกิจสำคัญๆ ที่อาจารย์ได้ดำเนินการไปในช่วงรักษาการอธิการบดี มีอะไรบ้าง

**รศ.มานพ** ภารกิจที่ผู้บริหารชุดรักษาการได้ดำเนินการไปนั้น นอกเหนือจากราชการประจำที่ควรพิจารณาถึงการคณะระเบียบปฏิบัติปกติแล้ว ก็ได้ดำเนินการกิจบางเรื่องซึ่งพิจารณาเห็นว่าจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อราชการมหา-

วิทยาลัย ทั้งในด้านภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ สวัสดิการของบุคลากร การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร และรอบรู้อะไรที่ซึ่งจะมีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

งานที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีสาระสำคัญพอที่จะเรื่อเปิดเผือให้ทราบได้ ได้แก่

1. งานแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยและหน่วยราชการทุกที่จะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ที่ส่วนราชการค้างชำระสะสมมาเรื่อยๆ ข้อยุติตามมติคณะรัฐมนตรีก็คือหนี้ค้างชำระสะสมจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2533 นั้น รัฐบาลรับเป็นภาระให้หมด แต่ค้างแต่ปีงบประมาณ 2534 เป็นต้นไป ส่วนราชการจะต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในปี งบประมาณนั้นๆ

เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าวของคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ชื่อว่า คณะกรรมการกำกับการใช้สาธารณูปโภค มีหน้าที่ติดตาม ดูแล กำกับ กำหนดมาตรการและเสนอแนะข้อแก้ไขปัญหาก่อเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โทรทัศน์ และอื่นๆ คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมไปแล้ว 4 ครั้ง ด้วยเห็นว่าเป็นงานรีบด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการบริหารแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยเรื่องที่ว่าดำเนินการจนเสร็จขั้นตอนนี้ก็คือ ไฟฟ้า โดยในส่วนของการชำระหนี้ค้างชำระนี้ ได้จัดการโอนเงินเรื่อจ่ายบางส่วนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2534 มาชำระหนี้ค้างคาบในจังหวัดนี้ จนหมดโดยไม่ต้องค้างงบประมาณทดแทน (จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย) เพื่อชำระหนี้ค่างของมูลนิธิต่อสภามหาวิทยาลัย

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงการไฟฟ้า นครหลวงขอเร่งรัดการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ณ อาคารเวียงผาและอาคารเวียงคำเพื่อให้อิโ้ใช้งานในการเรียนการสอนโดยเร็ว

ส่วนเรื่องประปา นั้น พบว่าขณะนี้ยังเหลือภาระหนี้ อีกจำนวนหนึ่ง แต่คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาก่อเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายไว้ว่า ควรแยกมาครัดสำหรับส่วนที่เป็นราชการกับส่วนที่ไม่เป็นราชการ และในส่วนที่เป็นราชการนั้น ควรแยกมาครัดออกเป็นรายคณะหรือสำนัก และมาครัดสำหรับอาคารเรียน 5 ชั้น ทุกอาคาร เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องคิดรวมในอัตราทั่วหน้า

สำหรับเรื่องโทรศัพท์และโทรทัศน์นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการหนี้ค้างชำระ

อย่างไรก็ตาม เรื่องเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการนี้ ยังคงต้องดำเนินการต่อไปเพราะเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้ส่งมอบเรื่อให้อธิการบดี รับไปดำเนินการต่อไป

2. งานวันสถาปนาครบรอบ 20 ปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องนี้ ทปม. มีมติเห็นพ้องกันว่า ในโลกสมัยมหาวิทยาลัยได้รับสถาปนาจนครบ 20 ปีในปีนี้ เห็นสมควรจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้ง และแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความสามัคคีของชาวรามคำแหงมหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 20 ปี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อการสอนเป็นประธาน และมีรองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ ฝ่ายต่างๆ อีก 7 ฝ่าย ร่วมประสานงานกับกรรมการกลางที่เป็นผู้แทนจากคณะและสำนักในมหาวิทยาลัย เพื่อรับผิดชอบการจัดงานที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ศกนี้ ขณะนี้กรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ กำลังอยู่ ในระหว่างการจัดระเบียบ

3. การจัดทำข้อสอบคัดเลือกข้าราชการชั้น

ประทวน คุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เรื่องนี้กระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือขอความร่วมมือมายังทบวงมหาวิทยาลัย และทบวงฯ ได้พิจารณาให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับมาดำเนินการให้ความร่วมมือทางวิชาการเรื่องนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว

4. การปรับผังบริเวณเพื่อใช้สิทธิประโยชน์บนที่ดินของมหาวิทยาลัย เรื่องนี้เป็นกรรบริหารบนหนังสือของสำนักผังเมืองกำหนดพื้นที่เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา พาณิชยกรรม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉพาะพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คมที่มหาวิทยาลัยได้ขังแจ้งยื่นอันไป

5. การตกลงประนีประนอมยอมความในกรณีก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ เรื่องนี้รับที่ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารศึกษาศาสตร์ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยเป็นจำเลยเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนบางประการในสัญญาการก่อสร้าง ค่อมโจทก์ได้เสนอเรื่อใจที่จะตกลงประนีประนอมยอมความกับทางมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติให้มหาวิทยาลัย ประนีประนอมยอมความกับโจทก์ในชั้นศาลได้ตามเรื่อใจที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้ การจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยลงเสีย จะเป็นประโยชน์ต่อการได้ใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวในการเรียนการสอน โดยที่มหาวิทยาลัยมิได้เป็นฝ่ายเสียประโยชน์

6. การยุติการทักเงินลูกจ้างบรยได้ที่จะส่งมอบเข้ากองทุนประกันสังคม เรื่องนี้เดิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2534 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยและลูกจ้างบรยได้ จะต้องทักเงินส่งเข้าสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 0.44 ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่ในเวลาต่อมาสำนักงานประกันสังคมได้แจ้งผลการพิจารณาสถานภาพของลูกจ้างบรยได้ของมหาวิทยาลัยแล้ว ถือว่าเป็นบุคคลอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นมหาวิทยาลัยจึงส่งการให้กองคลังดูคิดการทักเงินเดือนค่าจ้าง เพื่อการันตี้ยัดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2534 เป็นต้นไป และดำเนินการขอเงินคืนในส่วนที่ได้ทักส่งไปแล้ว ตั้งแต่วงเดือนมีนาคม 2534 ถึงเดือนกรกฎาคม 2534

7. การขออนุมัติเพิมวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 10 ชั้น

เรื่องนี้เป็นต้นที่สำนกงบประมาณอนุมัติให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 10 ชั้น 1 หลัง ในวงเงินประมาณ 183.38 ล้านบาท มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทั้งการเรียกประกวดราคา 2 ครั้ง และการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษมาคณลำดับ ปรากฏว่าราคาที่เสนอทุกครั้งที่ถึงยังสูงกว่างบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับแต่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทำหนังสือขออนุมัติเพิมวงเงินงบประมาณในจำนวนที่เกินออกมาเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ เรื่องนี้กำลังอยู่ในการพิจารณาอนุมัติของสำนักงบประมาณ

8. การจัดงานอำลาชีวิตราชการแก่ผู้ครบวาระเกษียณอายุ เรื่องนี้คณะผู้บริหารชุดรักษาการมีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ร่วมงานสร้างประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยมาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ สมควรจัดงานพิธีเพื่อเป็นเกียรติในชีวิตราชการและเป็นการแสดงกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส จึงได้ริเริ่มจัดงานนี้ขึ้นเป็นปีแรกนับแต่คั้งมหาวิทยาลัยซึ่งที่ปรากฏว่าได้รับความสนับสนุนและให้กำลังใจเป็นอย่างดีจากประชากรของรามคำแหง และได้ทราบว่าในงานที่ประทับใจสำหรับท่านผู้ครบเกษียณอายุราชการในปีนี้ ทั้ง 9 ท่าน

# หนังสือดีเด่น ปี 2534

## กลุ่รวรฯ ขงศึไฟโรจรั

## สำนักหอสมุดกลาง

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดการประกวดหนังสือดีเด่น เป็นประจำทุกปี หนังสือที่ประกวดมีหลายประเภท และสำหรับผู้อ่านวัยต่างๆ คือ

1. กลุ่มหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น
2. กลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก แบ่งเป็น 6 ประเภท หนังสือสำหรับเด็กวัย 3-5 ปี หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กวัย 6-11 ปี หนังสือสารคดีสำหรับเด็กวัย 6-11 ปี หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น 12-14 ปี -หนังสือสารคดี สำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น 12-14 ปี หนังสือคำประพันธ์สำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น 12 - 14 ปี
3. กลุ่มหนังสือการ์ตูน
4. กลุ่มหนังสือสวยงาม
5. กลุ่มหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก

สำหรับการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2534 มีหนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

1. กลุ่มหนังสือสารคดี
 

รางวัลดีเด่น	ได้แก่ เรื่อง สิ่งพิมพ์คลาสสิก
ผู้ประพันธ์	เอนก นาวิกมูล
ผู้จัดพิมพ์	นิลยสาร "สารคดี" ในนามบริษัท วีระจตุรวิจ จำกัด
2. กลุ่มหนังสือนวนิยาย
 

รางวัลดีเด่น	ได้แก่ เรื่อง สุกคามบุษย์
ผู้ประพันธ์	ศรีฟ้า อัครวิทย์
ผู้จัดพิมพ์	บริษัทสำนักพิมพ์ ไรซ์รอยเทเวศร์ (1988) จำกัด
- รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล (เรื่องตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
 

ได้แก่	
(1) เรื่อง เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง	
ผู้ประพันธ์	อาจีนต์ ปัญจพรพร์
ผู้จัดพิมพ์	สำนักพิมพ์หมึกเงิน
(2) เรื่อง ลอดลายมังกร	
ผู้ประพันธ์	ประภัสสร เสวิกุล
ผู้จัดพิมพ์	บริษัท สำนักพิมพ์ดอกหญ้า (1988) จำกัด
(3) เรื่อง สองฝั่งคลอง	
ผู้ประพันธ์	ว. วิจิตรจ้อยกุล
ผู้จัดพิมพ์	สำนักพิมพ์วิเศษสารคดี
3. กลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์
 

รางวัลดีเด่น	ได้แก่ เรื่อง ดอกไม้ไฟ
ผู้ประพันธ์	อัคนี หุตาทิ์
ผู้จัดพิมพ์	สำนักพิมพ์นิมิตพานาธาปัดย์
- รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล (เรื่องตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
 

ได้แก่	
(1) เรื่อง ผ่นซาฟ้าสว่าง	
ผู้ประพันธ์	อร อักษรธา
ผู้จัดพิมพ์	บริษัท คันธอ์ จำกัด
(2) เรื่อง มีเหมียนแม้นอันโดเลศ	
ผู้ประพันธ์	ชนจันทร์
ผู้จัดพิมพ์	สำนักพิมพ์เดินทอง
(3) เรื่อง ถาษาเส	

4. กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น
 

รางวัลดีเด่น	ไม่มีหนังสือที่ควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย	มี 3 รางวัล (เรื่องตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่
(1) เรื่อง ศรีบทก	
ผู้ประพันธ์	ประภัสสร เสวิกุล
ผู้จัดพิมพ์	บริษัท สำนักพิมพ์ดอกหญ้า (1988) จำกัด
(2) เรื่อง เหนือจอมพลยังมีจอมคน	
ผู้ประพันธ์	สุวัฒน์ วรดิลก
ผู้จัดพิมพ์	สำนักพิมพ์มิ่งมิตร
(3) เรื่อง อ่างมังกร	
ผู้ประพันธ์	อำนาจ เอินสนาษ
ผู้จัดพิมพ์	บริษัท คันธอ์ จำกัด
5. กลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก มี 6 ประเภท คือ
  - ก. หนังสือสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน (3-5 ปี)
 

รางวัลดีเด่น	ไม่มีหนังสือที่ควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย	มี 3 รางวัล (เรื่องตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่
(1) เรื่อง กระรอกน้อยเวียนรู้ออนหา	
ผู้ประพันธ์	พรจันทร์ จันทร์วิมล
ผู้จัดพิมพ์	บริษัท คันธอ์ จำกัด
  - ข. หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา (6-11 ปี)
 

รางวัลดีเด่น	ได้แก่ เรื่อง นวมวน้อยตกปลา
ผู้ประพันธ์	มลา คำจันทร์
ผู้จัดพิมพ์	บริษัท คันธอ์ จำกัด
ผู้จัดทำภาพประกอบ	วราพจน์ พงศ์เจดน์พงศ์
  - รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล (เรื่องตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
 

ได้แก่	
(1) เรื่อง เด็กน้อยกับต้นไม้	
ผู้ประพันธ์	ส. พุ่มสุวรรณ
ผู้จัดพิมพ์	บริษัท คันธอ์ จำกัด
ผู้จัดทำภาพประกอบ	วิระพันธ์ ใจสุวรรณ
(2) เรื่อง บ้านของสิงเนอด	
ผู้ประพันธ์	ธินจิธา ธินอุเสน
ผู้จัดพิมพ์	บริษัท คันธอ์ จำกัด
ผู้จัดทำภาพประกอบ	ไพโร อนุรักษ์
(3) เรื่อง แม่โคกกับเสือโคร่ง	
ผู้ประพันธ์	สุวรรณธา เกรียงไกรเพ็ชร
ผู้จัดพิมพ์	สำนักพิมพ์ปลาตะเพียน
ผู้จัดทำภาพประกอบ	เกรวอง สโด้
- ค. หนังสือสารคดีสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา (6-11 ปี)
 

รางวัลดีเด่น	ได้แก่ เรื่อง ตึกแต่นตำข้าว นักชกจอมเกร
ผู้ประพันธ์	พลไพดาเนิร เลขะกุล
ผู้จัดพิมพ์	สำนักพิมพ์ปลาตะเพียน
ผู้จัดทำภาพประกอบ	ถาวร สิดะสุนาการณ์
- รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล (เรื่องตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
 

(1) เรื่อง กระเด็นน้อยหลงวัง	
------------------------------	--

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ผู้ประพันธ์                        | พิระพล ธนะพานิช                      |
| ผู้จัดพิมพ์                        | สำนักพิมพ์ปลาตะเพียน                 |
| ผู้จัดทำภาพประกอบ                  | สมนติ์ ศิวสก                         |
| (2) เรื่อง กวางสามเสาและกวางห้าเสา |                                      |
| ผู้ประพันธ์                        | พิสุทธิ เอกอานวอ                     |
| ผู้จัดพิมพ์                        | บริษัท คันธอ์ จำกัด                  |
| (3) เรื่อง ส้มสุกไม้               |                                      |
| ผู้ประพันธ์                        | รววิณ อ้นอากว                        |
| ผู้จัดพิมพ์                        | บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด |
- ง. หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น (12-14 ปี)
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| รางวัลดีเด่น                | ได้แก่ เรื่อง กระต๋อมแสงตะวัน                      |
| ผู้ประพันธ์                 | อวิชัย มาศจวิศ                                     |
| ผู้จัดพิมพ์                 | บริษัท คันธอ์ จำกัด                                |
| ผู้จัดทำภาพประกอบ           | เสณีธั วงศศิริ                                     |
| รางวัลชมเชย                 | มี 3 รางวัล (เรื่องตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ |
| (1) เรื่อง ข้าวหน้าลาน      |  |
| ผู้ประพันธ์                 | เชษฐอักษร  |
| ผู้จัดพิมพ์                 | สำนักพิมพ์หมึกเงิน                                 |
| ผู้จัดทำภาพประกอบ           | เมืองไทย บุษยาโร                                   |
| (2) เรื่อง แม่ ได้ฝันมาแล้ว |  |
| ผู้ประพันธ์                 | กาญจนา นาคอินทร์                                   |
| ผู้จัดพิมพ์                 | สำนักพิมพ์มิ่งมิตร                                 |
| (3) เรื่อง ลูกชาวนา         |  |
| ผู้ประพันธ์                 | วิโรฒาณั เจวิญโท                                   |
| ผู้จัดพิมพ์                 | บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด               |
- จ. นังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น (12-14 ปี)
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| รางวัลดีเด่น                  | ได้แก่ เรื่อง ประวัติวิจิตรพจนตรไทย                |
| ผู้ประพันธ์                   | โคม สุขวงศ   |
| ผู้จัดพิมพ์                   | องค์การค้ำจองกุฎกา                                 |
| รางวัลชมเชย                   | มี 3 รางวัล (เรื่องตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ |
| (1) เรื่อง คนหาอิฐ            |  |
| ผู้ประพันธ์                   | สยาม ณรงค์ฤทธิ                                     |
| ผู้จัดพิมพ์                   | บริษัท คันธอ์ จำกัด                                |
| (2) เรื่อง บ้านหนังสือในหัวใจ |  |
| ผู้ประพันธ์                   | ไพธิน รุ่งรัตน                                     |
| ผู้จัดพิมพ์                   | สำนักพิมพ์คสมบาง                                   |
| ผู้จัดทำภาพประกอบ             | กอบชคณส สุวิษาบุญ                                  |
| (3) เรื่อง ปลาตะเพียนโบราณ    |  |
| ผู้ประพันธ์                   | ณรงศฤทธิ ศรีสยาม                                   |
| ผู้จัดพิมพ์                   | บริษัท คันธอ์ จำกัด                                |
- ฉ. หนังสือคำประพันธ์สำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น (12-14 ปี)
- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| รางวัลดีเด่น      | ได้แก่ เรื่อง กำไรจากรอยเท้า |
| ผู้ประพันธ์       | ศิวกานันต์ ปทุมสูติ          |
| ผู้จัดพิมพ์       | บริษัท คันธอ์ จำกัด          |
| ผู้จัดทำภาพประกอบ | วิมลวรรณ เบนอุพาศ            |
- รางวัลชมเชย ไม่มีหนังสือที่ควรได้รับรางวัล
6. กลุ่มหนังสือการ์ตูน
 

รางวัลดีเด่น	ได้แก่ เรื่อง นิลยสารการ์ตูนสวนเด็ก
ผู้ประพันธ์	
ผู้จัดพิมพ์	
ผู้เขียนการ์ตูน	สำนักพิมพ์บรรลือสาธัน
รางวัลชมเชย	มี 3 รางวัล (เรื่องตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่
(1) เรื่อง การ์ตูนเบ๊	
ผู้ประพันธ์	
ผู้จัดพิมพ์	
ผู้เขียนการ์ตูน	สำนักพิมพ์บรรลือสาธัน

(2) เรื่อง นิคมสหกรณ์ "บ้านเด็ก"

ผู้ประพันธ์ } สำนักพิมพ์ "บ้านเด็ก"  
 ผู้จัดพิมพ์ }  
 ผู้เขียนการ์ตูน }

(3) เรื่อง รวมนิยายภาพ 4 เรื่อง 4 วส

ผู้ประพันธ์ } เครียม ชามพร  
 ผู้จัดพิมพ์ } บริษัท ต้นธ้อ จำกัด  
 ผู้เขียนการ์ตูน } เครียม ชามพร

7. กลุ่มหนังสือสวยงาม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ก. หนังสือสวยงามทั่วไป

รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง ศิลปะลายรดน้ำ

ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ

ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม บริษัท ดีไซน์ในดี

ผู้จัดทำภาพประกอบ } น. ณ ปากน้ำ

ผู้จัดทำคำบรรยายประกอบภาพ } น. ณ ปากน้ำ

โรงพิมพ์ บริษัท สำนักสุทธาการพิมพ์ จำกัด

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล (เรื่องตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)

ได้แก่

(1) เรื่อง 90 พรรษา แม่ฟ้าหลวง

ผู้จัดพิมพ์ คุณหญิงเทพิน วงศ์วิทยา

ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม บริษัท ฉัตรเนตร

โรงพิมพ์ บริษัท สำนักสุทธาการพิมพ์ จำกัด

(2) เรื่อง สวนหลวงที่พอกวิ

ผู้จัดพิมพ์ คณะผู้จัดทำหนังสือ "สวนหลวงที่พอกวิ"

ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม บริษัท ฉัตรเนตร

โรงพิมพ์ บริษัท สำนักสุทธาการพิมพ์ จำกัด

(3) เรื่อง สิ่งพิมพ์คลาสสิก

ผู้จัดทำพิมพ์ นิคมสาร "สารคดี" ในนามบริษัท

วิริยะธุรกิจ จำกัด

ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม จานงค์ ศรีนวด

ผู้จัดทำภาพประกอบ สดก เกษมพันธ์ และคณะ

ผู้จัดทำคำบรรยายประกอบภาพ เอนก นวีกมูล

โรงพิมพ์ วิกคอรี่ เพาเวอร์พอยท์

ข. หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก

รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง ต้นไม้

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ต้นธ้อ จำกัด

ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม

ผู้จัดทำภาพประกอบ } จารุพรณ์ จันทร์เพชร

ผู้ประพันธ์

โรงพิมพ์ แสงศิลป์การพิมพ์

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล (เรื่องตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)

ได้แก่

(1) เรื่อง กระต่ายเดิบโต

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ต้นธ้อ จำกัด

ผู้จัดทำภาพประกอบ ประภาส สรณคมน์

ผู้ประพันธ์ พรจันทร์ จันทร์นวล

โรงพิมพ์ แสงศิลป์การพิมพ์

(2) เรื่อง บทเรียนของฝูงสัตว์

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ต้นธ้อ จำกัด

ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม ประกิจ วัฒนาบุกิจ

ผู้จัดทำภาพประกอบ วราพรณ์ พงศ์เชาวน์พงศ์

ผู้ประพันธ์ อำนวย เอ็นสบาย

โรงพิมพ์ แสงศิลป์การพิมพ์

(3) เรื่อง หงส์ทองสองหัว

ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ปลาตะเพียน

ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม เกษของ สโตล์

ผู้จัดทำภาพประกอบ เกษของ สโตล์

ผู้ประพันธ์ สุวรรณภา เกียรติไกรเพชร

โรงพิมพ์ ศรีบุญอุบลสุทธาการพิมพ์

รายการวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 เตรียมสอนไม่ ภาค I ปีการศึกษา 2534  
 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ 2  
 ความถี่ 846 KHZ.A.M.)  
 ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2534

วิชา	วันออกอากาศ	เวลาออกอากาศ
AC 101	16 ค.ศ.	16.00-18.00
AC 102	30 ค.ศ.	14.00-16.00
AC 201	29 ค.ศ.	14.00-16.00
AC 202	25 ค.ศ.	16.00-18.00
		21.00-22.00
AC 203	13 ค.ศ.	16.00-18.00
AC 301	30 ค.ศ.	06.00-07.00
		10.00-11.00
BI 115	1 พ.ย.	08.00-10.00
CH 111	17 ค.ศ.	21.00-23.00
EC 103	18 ค.ศ.	16.00-18.00
EC 111	16 ค.ศ.	21.00-22.00
EC 111	18 ค.ศ.	21.00-22.00
EC 112	21 ค.ศ.	16.00-18.00
EC 214	18 ค.ศ.	10.00-11.00
EC 214	19 ค.ศ.	10.00-11.00
EF 103	14 ค.ศ.	16.00-18.00
EN 101	22 ค.ศ.	21.00-23.00
EN 102	24 ค.ศ.	21.00-23.00
EN 201	19 ค.ศ.	16.00-18.00
EN 202	26 ค.ศ.	21.00-23.00
GE 264	1 พ.ย.	14.00-16.00
GM 103	1 พ.ย.	16.00-18.00
GM 203	26 ค.ศ.	16.00-18.00
GM 303	23 ค.ศ.	08.00-10.00
GM 304	30 ค.ศ.	16.00-18.00
GM 306	21 ค.ศ.	22.00-23.00
		22.00-23.00
HI 102	31 ค.ศ.	14.00-18.00
HI 102	1 พ.ย.	06.00-07.00
		10.00-11.00
LA 103	19 ค.ศ.	08.00-10.00
LA 104	20,21 ค.ศ.	21.00-22.00
LA 105	4,15 ค.ศ.	06.00-07.00
LA 106	15 ค.ศ.	08.00-10.00
LA 121	31 ค.ศ.	16.00-18.00
LA 207	15 ค.ศ.	21.00-23.00
LA 208	26 ค.ศ.	14.00-16.00
LA 209	28 ค.ศ.	10.00-11.00
LA 210	23,24 ค.ศ.	10.00-11.00
LA 213	13 ค.ศ.	14.00-16.00
LA 214	25 ค.ศ.	08.00-10.00
LA 221	28 ค.ศ.	08.00-10.00
LA 222	17 ค.ศ.	16.00-18.00
LA 233	23 ค.ศ.	16.00-18.00
		21.00-22.00
LA 303	25-27 ค.ศ.	18.30-19.00
LA 304	28 ค.ศ.	14.00-16.00
LA 305	22 ค.ศ.	08.00-10.00
LA 306	17-20 ค.ศ.	18.30-19.00
LA 307	17 ค.ศ.	14.00-16.00
LA 308	25-28 ค.ศ.	22.00-23.00

วิชา	วันออกอากาศ	เวลาออกอากาศ
LA 309	29 ค.ศ.	10.00-11.00
LA 310	22 ค.ศ.	14.00-16.00
LA 313	1 พ.ย.	21.00-23.00
LA 321	25 ค.ศ.	14.00-16.00
LA 322	27 ค.ศ.	16.00-18.00
LA 331	30 ค.ศ.	08.00-10.00
LA 332	24 ค.ศ.	16.00-18.00
LA 335	29 ค.ศ.	06.00-07.00
		08.00-10.00
LA 403	30 ค.ศ.	21.00-22.00
LA 404	16 ค.ศ.	14.00-16.00
		08.00-10.00
LA 405	24 ค.ศ.	08.00-10.00
LA 406	24 ค.ศ.	14.00-16.00
LA 407	16-17 ค.ศ.	06.00-07.00
LA 409	31 ค.ศ.	06.00-07.00
		10.00-11.00
LA 410	26 ค.ศ.	08.00-10.00
LA 413	21-27 ค.ศ.	18.30-19.00
LA 414	21-22 ค.ศ.	10.00-11.00
LB 103	18 ค.ศ.	08.00-10.00
MA 111	15 ค.ศ.	14.00-16.00
MA 113	18 ค.ศ.	14.00-16.00
LA 122	14 ค.ศ.	08.00-10.00
LA 203	21 ค.ศ.	14.00-16.00
LA 204	25,26 ค.ศ.	10.00-11.00
LA 205	29 ค.ศ.	21.00-23.00
LA 206	23,24 ค.ศ.	06.00-07.00
PC 103	20 ค.ศ.	16.00-18.00
PS 103	20 ค.ศ.	09.00-11.00
PS 110	19 ค.ศ.	21.00-24.00
PS 190	31 ค.ศ.	21.00-24.00
PS 202	27 ค.ศ.	21.00-22.00
PS 205	14 ค.ศ.	14.00-16.00
PS 220	23 ค.ศ.	14.00-16.00
PS 250	31 ค.ศ.	08.00-10.00
PS 251	15 ค.ศ.	16.00-18.00
PS 252	21 ค.ศ.	08.00-10.00
PS 290	14-15 ค.ศ.	10.00-11.30
PS 310	27 ค.ศ.	14.00-16.00
PS 311	25-26 ค.ศ.	06.00-07.00
PS 328	16 ค.ศ.	08.00-10.00
PS 420	21-22 ค.ศ.	06.00-07.00
PY 100	13-14 ค.ศ.	21.00-22.00
PY 103	20 ค.ศ.	09.00-11.00
SC 103	18 ค.ศ.-1 พ.ย.	18.30-19.00
SO 103	18-19 ค.ศ.	06.00-07.00
ST 103	29 ค.ศ.	16.00-18.00
ST 203	28 ค.ศ.	06.00-07.00
ST 206	16-17 ค.ศ.	10.00-11.30
TH 101	19 ค.ศ.	14.00-16.00
TH 103	13 ค.ศ.	09.00-11.00
MA 114	17 ค.ศ.	08.00-10.00
MB 203	22 ค.ศ.	16.00-18.00
MC 110	27 ค.ศ.	09.00-11.00
MC 331	14-16 ค.ศ.	18.30-19.00
MK 203	25 ค.ศ.	16.00-18.00



**หนังสือพิมพ์ประดูใหม่**

รองศาสตราจารย์บุษมา บุญทิพย์

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดประกวดหนังสือเก่า

ขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีของคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2534 มีผู้ให้ความสนใจส่งหนังสือเก่าเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก หนังสือที่ไว้คำพิมพ์ที่ส่งเข้าประกวดมีอายุ 100 ปีขึ้นไปมีจำนวนไม่น้อย อย่างหนังสือราชกิจจานุเบกษามีอายุถึง 117 ปี โชชันอายุ 116 ปี และยังหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก ซึ่งเห็นว่าเจ้าของเก็บรักษาไว้อย่างดี เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจ

หนังสือเล่มหนึ่งที่ผู้เขียนสนใจ แม้อายุของหนังสือจะไม่เก่ามากที่สุด แต่ก็มีอายุถึง 81 ปีหนังสือนี้คือหนังสือพิมพ์ประดูใหม่ เอ็มเอม ฉบับที่ 1 ออกวันที่ 1 กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก 127 ถึง ฉบับที่ 29 กันยายน รัตนโกสินทรศก 128-รวม 29 ปีพิมพ์ที่โรงพิมพ์บำรุงนุกุลกิจ

หนังสือพิมพ์ประดูใหม่เป็นหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจเพราะเป็นหนังสือที่เปิดตัวที่นักเขียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้อ่าน ผู้สนใจเขียนบทประพันธ์ทั้งร้อยกรองและร้อยแก้วส่งไปลงและมีการประกวดและมีรางวัลให้ด้วย

หนังสือพิมพ์ประดูใหม่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะผู้จัดทำคือพระปริยัติธรรมธาดา (แพ) ต้องการให้หนังสือนี้เป็นประดูวิชาแห่งกาพย์ ฉันท์ โคลง กลอน ร่าย ลิลิต คอลงร้อย สัทวา ฯลฯ เป็นประดูให้นักเขียนได้แสดงความสามารถซึ่งเป็นช่องทางบำรุงวิชาความรู้ทางการประพันธ์ ดังที่เขียนไว้ในคำนำฉบับที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก 127 ดังนี้

ท่านจินตควินแต่ก่อนเป็นผู้ไว้ชื่อเสียงให้ปรากฏในทางจินตควิน เมื่อเราอ่านของท่านแล้ว ก็เห็นว่าความสามารถของท่านเป็นของที่มีค่ามากนัก ประเพณีนักปราชญ์สยามเราได้สืบสายกันมาเสมอมิได้ขาดเพราะเหตุใด คือ เป็นเครื่องบำรุงวิชาให้เฟื่องฟูมีเกียรติยศ โดที่ผู้จะไม่ได้รับฐานันดรอันใดก็ย่อมได้ว่าความสรรเสริญและชมเชยเป็นที่เคารพสักการบูชาของประชุมชน เป็นเกียรติยศอันน่าอศจจรย.....

เพราะฉะนั้นการที่จะบำรุงวิชานี้ ก็อาไสรยเจตนาควิที่ชชอบ จึงได้เปิดประดูใหม่ขึ้น ขอเชิญจินตควินทั้งหลายผู้ชำนาญด้วยความเจริญรุ่งเรืองของชาติศาสนา บ้านเมืองอย่าทอดอโยให้เสื่อมความนับถือของโลก จะคิดเห็นเองด้วยกันว่าพวกเราๆ เป็นคนร่วมชาติเราจะบำรุงพวกของเราให้เป็นก้อนเป็นกลุ่มอยู่ หรือให้มีแสงสว่างประจักษ์อยู่เสมอทุกเมื่อ ก็การศึกษาจนกันเองต่างๆ ในทางหนึ่ง

คำนำที่ยกมานี้จะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ประดูใหม่เป็นเวทีของนักเขียน หรือจินตควินได้แสดงความสามารถหนังสือนี้ออกเป็นรายปีกับและส่งเสริมการประพันธ์

โดยได้รับความสนใจจากผู้อ่าน นักเขียน นักประพันธ์อย่างมากมาย ดังที่เขียนไว้ในคำนำ ฉบับที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม รัตนโกสินทรศก 127 หน้า 9 ว่า

ข้าพเจ้าผู้จัดการหนังสือพิมพ์ประดูใหม่ ได้เห็นแล้วว่าท่านทั้งหลายได้มีความอุดหนุนเป็นอย่างไร คือได้ช่วยกันแต่งโคลงกระทู้ประชันแข่ง ส่งมาจนไม่มีหน้ากระดาษจะรับรองความประสงค์ของท่านให้พอได้กระทำให้ข้าพเจ้าทวิความคิดที่จะขยายเพิ่มรางวัลขึ้นอีกไม่เฉพาะจะมีรางวัลแต่โคลงกระทู้อ่างเดียว เรื่องอื่นๆ เป็นต้นว่า กาพย์, กลอน, โคลง, ฉันท์, ที่สุดจนเรื่องความเรื่องนิทานต่างๆ ที่แปลกที่ขึ้น เห็นว่าเป็นของดีมีประโยชน์แล้ว จะส่งมาลงพิมพ์ก็ได้

การแต่งบทประพันธ์นี้ทางผู้จัดทำหนังสือจะตั้งเป็นหัวข้อหรือกระทู้ให้ผู้แต่งส่งไป ส่วนที่เป็นกระทู้นักจะเป็นพวกคำพังเพย ภาษิต หรือสำนวนไทย เช่น จับเสือมือเปล่า หูปากเดือน บุญทำกรรมแต่ง อุณหภูมิ้งประชันขันแข่ง ฯลฯ บางครั้งก็เป็นหัวข้อ เช่น ให้อั่งเส็กวาทเกี่ยวกับ ผัก เต่า บางครั้งก็ตั้งปัญหาเพื่อให้อ่านได้แต่งคำประพันธ์ หรือเรื่องความเป็นร้อยแก้วก็ได้ ตั้งปัญหาหนึ่งว่า

“แม่เจ้าเรือน แม่หญิงชนิดไร กระทำการอย่างไรวินัยว่าเป็นแม่เจ้าเรือนอย่างดีแท้

แต่งได้ทุกอย่างไม่เลือกว่ากลอนหรือเรียงความ”

การประกวดจะมีรางวัลให้ทุกครั้ง กำหนดดังนี้

อัตรารางวัล		
ที่ 1		108 อัฐ
ที่ 2		90 อัฐ
ที่ 3		81 อัฐ
ที่ 4		70 อัฐ
ที่ 5		60 อัฐ
ที่ 6		50 อัฐ
ที่ 7		40 อัฐ
ที่ 8		36 อัฐ
ที่ 9		32 อัฐ
ที่ 10		30 อัฐ
ที่ 11		28 อัฐ
ที่ 12		25 อัฐ

สมัยนั้นยังใช้มาตราเงินเป็นอัฐซึ่งเป็นมาตราเงินไทยสมัยโบราณเทียบได้คือ

2 อัฐ	=	1 โท
2 โท	=	1 ชิก
2 ชิก	=	1 เฟื้อง
2 เฟื้อง	=	1 สึง
4 สึง	=	1 บาท

ดังนั้นรางวัลที่ 1 มีค่า 108 อัฐ จึงเทียบได้เท่ากับ 6.75 สึง เงินหกสึงเศษสมัยนั้นนับว่ามีค่าไม่น้อย เพราะหนังสือพิมพ์ประดูใหม่จำหน่ายฉบับละ 3 อัฐเท่านั้น หนังสือพิมพ์ประดูใหม่สมัยแรกๆ จำนวนพิมพ์ 300 ฉบับ ต่อมาจึงพิมพ์เพิ่มขึ้นเป็น 400 ฉบับ นับได้ว่ามีผู้นิยมอ่านพอสมควร เพราะสมัยก่อนพลเมืองในเมืองบางกอก (กรุงเทพฯ) มีน้อย และคนที่ใส่ใจจะซื้อหนังสืออ่านยังมีจำนวนจำกัดขึ้นอีก เทียบกับสมัยปัจจุบันนี้ คิดเพราะสมัยปัจจุบันหนังสือพิมพ์มีจำนวนการพิมพ์เป็น

10,000 เป็น 100,000 ฉบับ

คนทำหนังสือพิมพ์ประดูใหม่นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจที่จะส่งเสริมการประพันธ์อย่างจริงจัง และก็นำภูมิปัญญาที่มีผู้สนใจมากมาย กล่าวได้ว่าคนไทยเรามีสายเลือดของความเป็นนักกลอน มีลมหายใจเป็นบทกวี มีความช่างคิดช่างเขียนอยู่ ดังตัวอย่างที่ส่งมาและได้รับรางวัล เช่น

บุญ	แท้ที่เกิดพอง	พุทธกาล
ท้าว	กุกตโนวาว	ก่อนไว้
กรรม	ชั่วเร่งประหาร	ให้สาบ ตูยเอย
แต่ง	ค่อเคิมบุญให้	บาปดิน ไทยอสูย นายเชื้อ นครบาล
จับ	ปลาสองทศค้อดอง	ค้าวร ห้ามเอย
เสื่อ	คูดวมืออา	วุธอู้
มือ	เป่าอาชงไปสา	มารอดเสร็จ กิจญา
เป่า	ประโยชน์อาจโทษผู้	โถกด้วยความเขธา จ้าว

แต่งเป็นกลอนก็มี เช่น  
 ผักเอ๋ยผักค้ำถึง ยอดพิงเพนัทภทธาร  
 เถียงให้คนใช้รับประทาน เห็นการมีคุณเกื้อกูลชน  
 เหตุไฉนไม่มีผู้ปลูกเพาะ คราวเคราะห์แล้วเห็นไม่แป้นผล  
 ต้องอยู่คานขี้กูเฒอยอดคักจน เมื่อจะเสียดแล้วคนจึงมอญเอย  
 นายเอม กรรมคู่อาการ

นอกจากผู้อ่านทางบ้านจะแต่งคำประพันธ์ต่างๆ ส่งมาลงพิมพ์ก็เขียนตอบสมาชิกเป็นกลอนด้วย เช่น

ตอบสมาชิก	
ขอตอบสารสมาชิกในวิกนี้ ที่ท่านชื่อ	
ออกชันเวลานัก	
ไปอันต้อยผู้ที่โทษจึงไม่จัก	
หรือชะจักเรื่องอะไรแต่ให้พิง	
ก็จริงอยู่ข้อที่ถามความที่เคื่อน	
คงศาตเคลื่อนไปบ้างคิดทางหวัง	
ค่อไปนี้จะไม่งมให้ชมปริง	
คอรขระวังส่งมาไม่ข้าที่	
จะเปบบ้างก็สักวันหรือสองวัน	
ไมให้ทนมเหมือนดังเปนเช่นแต่ก็	
บางที่พอซันใจไปรษณีย์	
ไปอู้ยเสียไม่ส่งให้ตรงเวียน	

คุณค่าของหนังสือพิมพ์ประดูใหม่นี้มีมาก เช่นผู้อ่านได้เห็น

1. ความเปลี่ยนแปลงของภาษา
2. แนวคิดในการทำหนังสือพิมพ์ที่ต่างจากปัจจุบัน
3. แนวคิดของกณสมัยนั้นที่สะท้อนให้เห็นสังคม ทัศนะ ฯลฯ

ตัวอย่างภาษาที่เปลี่ยนแปลงเรื่องการสะกดคำต่างจากปัจจุบัน เช่น

สมัยก่อน	ปัจจุบัน
เปบ	เป็น
วโรกาช	วโรกาศ
ถวนันคร	จวนันคร

หน้าต่อหน้า 11





ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์การศึกษา  
ภาค 1 ปีการศึกษา 2534  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  
ระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม 2534

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2534

07.00-07.30 น. เดเรียนสอบวิชา SO 103 (ครั้งที่ 3)  
ผศ.ศิริพรรณ ฉาวทวีวงษ์

18.30-19.00 น. รายการรวมเศรษฐกิจ  
การปรับตัวของไทยเพื่อเตรียมการ  
รับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทวีป  
ยุโรปและทวีปอเมริกา

รศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช

22.00-22.30 น. เดเรียนสอบวิชา LA 221 (ครั้งที่ 2)  
ผศ.นิพนธ์ อุทอง

22.30-23.00 น. เดเรียนสอบวิชา MK 203 (ครั้งที่ 2)  
ผศ.สุวิไลวรรณ แฉ่มนิชม

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2534

07.00-07.30 น. เดเรียนสอบวิชา LA 204 (ครั้งที่ 1)  
รศ.รัชฎา วิวัฒน์เวช  
รายการข่าวมหาวิทยาลัย

07.30-08.00 น. รายการธรรมะสนทนาธรรมะคือหน้าที่  
โดยคุณอภิชาตคุณวิญญาน อินทกำแหง

10.00-10.03 น. รายการ 3 นาทีกับวิทยาศาสตร์

10.03-10.30 น. เดเรียนสอบวิชา AC 102 (ครั้งที่ 2)  
ผศ.กิตติ บุญนาค

10.30-11.00 น. เดเรียนสอบวิชา LA 335 (ครั้งที่ 2)  
สรุปเรื่องข้อสอบ  
รศ.ดร.วารี นาสกุล

11.00-11.30 น. เดเรียนสอบวิชา PS 250 (ครั้งที่ 2)  
รศ.เฉลิมพล ศรีหิรัญ

11.30-12.00 น. เดเรียนสอบวิชา HI 102 (ครั้งที่ 2)  
อ.มะฮอม จิงแสงสถิตย์พร

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2534

07.00-07.30 น. เดเรียนสอบวิชา LA 204 (ครั้งที่ 2)  
รศ.รัชฎา วิวัฒน์เวช

18.30-19.00 น. รายการเก็บสืบเป็นร้อย  
อย่าให้สายเกินแก้

19.00-19.30 น. รายการเพื่อเด็กและเยาวชน  
ว่าจะเป็นคน กระต่ายน้อยเรือนู๋

อ.พรจันทร์ จันทร์มิล,  
กุลธรรมา ชูหงส์ไพโรจน์

22.00-22.30 น. เดเรียนสอบวิชา LA 221(ครั้งที่ 3)  
รศ.เคชา ศิริเจริญ

22.30-23.00 น. เดเรียนสอบวิชา MK 203(ครั้งที่3)  
รศ.วิฑูรย์ วิชาญ

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2534

19.00-19.30 น. รายการเพื่อเด็กและเยาวชน  
ลูกหมูผู้ซื่อสัตย์,แมวขี้อาย

ถาม ข้าพเจ้าสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ในคณะรัฐศาสตร์  
ประจำปี 2534 ภาค 1 ทางไปรษณีย์ และข้าพเจ้าได้รับ  
ใบเสร็จสำเนา และบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้ามีปัญหาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยได้  
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ของวันที่ 14-15 ตุลาคม  
2534 ไปเป็นวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2534 แทนนั้น แต่  
ในบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยออกให้  
นั้นจะหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม 2534 ข้าพเจ้าจึงขอ  
เรียนถามดังนี้

1. ทางมหาวิทยาลัย จะอนุญาตให้นักศึกษาใช้  
บัตรประจำตัวชั่วคราวที่หมดอายุแล้วเข้าสอบได้หรือไม่  
2. ข้าพเจ้าไปติดต่อก่อนทำบัตรประจำตัวแล้วได้  
ก่อนวันหมดอายุหรือไม่ เพราะในช่วงวันที่ 25-31 ตุลาคม  
2534 นั้น ข้าพเจ้าไม่มีวิชาสอบจะไปติดต่อก่อนทำบัตรใน  
ช่วงวันนั้นได้หรือไม่

3. เมื่อจะไปติดต่อก่อนทำบัตรแล้วนั้น ติดต่อกับ  
สวป. ขึ้นที่เท่าไร และจะต้องชำระค่าทำบัตรอีกหรือไม่

ตอบ 1. นักศึกษาใหม่ที่สมัครในภาค 1/2534 ทาง  
ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจำตัวชั่วคราวให้ไป  
ก่อน เมื่อมีเอกสารไปติดต่อกับมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษา  
ไปขอเปลี่ยนเป็นบัตรประจำตัวแล้วได้ และในการสอบไล่  
ภาค 1/2534 สามารถใช้บัตรประจำตัวชั่วคราวตลอดการ  
เข้าสอบได้

2. เมื่อท่านมีเวลาว่างในช่วงวันสอบไล่ สามารถ  
ไปขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวเป็นบัตรประจำตัวแล้วได้

3. การไปขอเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรประจำตัวแล้ว  
ให้ท่านนำบัตรประจำตัวชั่วคราวพร้อมใบเสร็จรับเงินสำเนา  
ที่ได้ชำระค่าทำบัตรประจำตัวแล้ว เป็นเงิน 20.- บาท แล้ว  
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร  
สวป. ชั้น 2 โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตร  
ประจำตัวแล้วอีก

ศูนย์บริการวิชาการและสนเทศ สวป.

อ.พรจันทร์ จันทร์มิล,  
กุลธรรมา ชูหงส์ไพโรจน์

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2534

07.00-07.30 น. เดเรียนสอบวิชา LA204 (ครั้งที่ 3)  
รศ.ดร.ชอง ว่องวิวัฒน์กุล

18.30-19.00 น. รายการคนหลังกล้อง  
นิรันดร์ ชูณหวาดิ

22.00-22.30 น. เดเรียนสอบวิชาอารยธรรมตะวันตก  
(ครั้งที่ 1)

ก้านนิศอารยธรรม, อารยธรรมโลกโบราณ  
ผู้แปลแสงสว่างแห่งอารยธรรมตะวันตก

รศ.อ้อชา โคมกาศคุณ

22.30-23.00 น. เดเรียนสอบวิชา LA 121(ครั้งที่ 1)

รับสมัครเรียนคอมพิวเตอร์

ศูนย์วิจัยองค์การศึกษาร่วมกับศูนย์การ  
ศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร จะจัดการสอน  
คอมพิวเตอร์วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเบื้องต้น  
ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศูนย์วิจัยองค์การศึกษาน  
ไระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2534 โดย  
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 60 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 16  
ตุลาคม ศกนี้เป็นต้นไป

ผู้สมัครต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ป.6  
สมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยองค์การศึกษาน  
ทุกท่านต้องมาทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 ตุลาคม  
2534 เวลา 17.00 - 18.00 น. รับจำนวน 20 คน  
ของแต่ละกลุ่ม ค่าเรียนคนละ 300 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข  
โทรศัพท์ 391-0544

ม.ศิลปากรรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือก  
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยโควตาพิเศษ ประจำปี 2535  
จำนวน 364 คน โดยจะรับนักเรียนในเขตภูมิภาคละ  
วันละ 8 จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง คือ กาญจนบุรี  
นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม  
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และ ปทุมธานี เพื่อเข้าศึกษา  
ในคณะต่างๆ ดังนี้ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ  
ภาพพิมพ์ 5 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 คน  
คณะโบราณคดี 28 คน คณะมัณฑนศิลป์ 10 คน  
คณะอักษรศาสตร์ 60 คน คณะศึกษาศาสตร์ 55 คน  
คณะวิทยาศาสตร์ 120 คน คณะเภสัชศาสตร์ 35 คน  
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 36 คน รับนักเรียน  
เขตพื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สงขลา  
ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง เพื่อเข้าศึกษาใน  
คณะมัณฑนศิลป์ 10 คน

ผู้สนใจสมัครเรียนขอสมัครสอบคัดเลือก  
พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสอบจาก  
สถานศึกษาที่สังกัดหรือสอบเทียบในเขตพื้นที่โควตาพิเศษ  
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2534  
ทันส่งใบสมัครโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัย สอบถามราย  
ละเอียดได้ที่สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระนครวังสนามจันทร์ นครปฐม โทร (034)  
255-091, 255-807

ประกวดกลอน

หนังสือพิมพ์เสียงมหาชน จ.ปราจีนบุรี ขอ  
เชิญผู้สนใจร่วมประกวดกลอน ในหัวข้อ "รักจากใจ"  
ความยาว 6 บท (24 บรรทัด)

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดไปที่ศูนย์ครบวงจร  
วงศารักษ์ ผู้จัด "แนววิถี" น.ส.พ. เสียงมหาชน เลขที่  
19/ก.บ. ถนนเมืองเก่าเมืองปราจีนบุรี 25008  
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2534



**ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนาวิสิโมสร**

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 นางฉลวยวัลดี วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกรัฐบาล ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล สรุปเรื่องที่สำคัญได้ ดังนี้

1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ โครงการสวนกลางมหานคร (บางกะเจ้า)

นายกรัฐมนตรีได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า โดยที่ขณะนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่บางกลุ่มไม่เข้าใจนโยบายของคณะรัฐมนตรี จึงขอสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ให้ทราบ ดังนี้

1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 ให้อนุรักษ์ที่ดินบริเวณบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งยังคงสภาพเดิมพื้นที่ธรรมชาติสีเขียวขนาดใหญ่ ประมาณ 9,000 ไร่ ให้เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะ

2. โดยที่มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้มีมาหลายปีแล้ว แต่การดำเนินการยังไม่เป็นรูปธรรม จึงมีราษฎรมาคัดค้านการประมาณสองหมื่นคน มีการทำสวนและมีโรงงานมาตั้ง

3. ขณะนี้ได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางอ้อ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2534 แล้ว

4. รัฐบาลไม่มีนโยบายผลักดันหรือบังคับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดิมต้องออกจากพื้นที่ในทันที โดยผู้ที่อยู่เดิมยังทำมาหากินอยู่ต่อไปในระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 10 ปี โดยรัฐจะจัดหาที่ดินให้ โดยจัดเป็นรูปชุมชน มีสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดี และจะให้คำคอบแทนในการเวนคืนแก่ผู้ถูกเวนคืนตามราคาตลาด และผู้ที่ถูกเวนคืนอาจขอเช่าพื้นที่เดิมของตนทำมาหากินต่อไป

5. รัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินอยู่อาศัย หรือทำมาหากิน หรือตั้งโรงงานในพื้นที่บริเวณนี้

อนึ่งขณะนี้ "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางอ้อ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2534" ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2534 เป็นต้นไป

2. มีมติเห็นชอบในหลักการของ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอขานพระพรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2535 ซึ่งสาระสำคัญของร่างระเบียบดังกล่าวมีดังนี้

2.1 ให้มี "คณะกรรมการบริหารนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร" ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี นายอานนตสุข เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นรองประธานฯ คือ พาณิชยต์ คัง และเกษตรา และมีกรรมการคือ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ฯลฯ โดยมี อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ รวม 15 คน คณะกรรมการชุดนี้ให้สิทธิหน้าที่พิจารณาเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่อคณะรัฐมนตรี กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเกษตรกร กำหนดมาตรการและเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด อินทกันเกษตรกรและปัจจัยการผลิตพิจารณากำหนดสินค้าเกษตรและราคาเป้าหมาย

2.2 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร  
2.2.1 การกำหนดราคาเป้าหมายนำในและปีสำหรับ

สินค้าเกษตร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ ให้พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้เป็นอย่างดี

(1) รายได้ของเกษตรกรที่ควรจะได้รับในปีนั้น โดยคำนึงถึงผลผลิตรวมและโดยเปรียบเทียบกับรายได้รวมของเกษตรกรที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรแต่ละชนิด

(2) ราคาขายเดือนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่รวมราคาที่สูงหรือต่ำผิดปกติ

2.2.2 ให้อธิบดีกรมการค้าภายใน พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เมื่อเห็นว่าราคาตลาดต่ำกว่าหรือคาดว่าจะต่ำกว่าราคาเป้าหมายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

2.2.3 ให้จัดตั้ง "กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร" ในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็นทั้งระบบและครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด

2.2.4 เงินกองทุนนี้ห้ามมิให้นำไปใช้เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติหรือได้รับความเสียหายจากธรรมชาติของเกษตรกร

3. รัฐบาลมีนโยบายกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินการคลังของประเทศ สรุปได้ดังนี้ในครั้งแรกปี 2534 นี้ เศรษฐกิจโดยรวมยังคงค่อนข้างคงเนื่องจากไตรมาสสุดท้ายปี 2533 เนื่องจากปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจจนเขาในประเทศอุตสาหกรรมสำคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและประเทศอุตสาหกรรมหลักในยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อการส่งออกของไทยในฐานะของภาคที่รองรับสินค้าส่งออกของไทย เกือบร้อยละ 40 และกระทบทางอ้อมที่ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทรุดลง นอกจากนั้นแล้ว ภาวะสงครามในต่างประเทศซึ่งรุนแรงในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวอย่างมาก

3.1 การผลิตสาขาเกษตร ลดลงและอัตรากำลังการผลิตต่อความต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากมีอุปสรรคด้านการผลิตให้ราคาสูง

3.2 การผลิตสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวช้าลง

3.3 การก่อสร้าง ขยายตัวต่อเนื่องแต่ช้าลงจากภาวะเงินฝืดเมื่อปลายปีที่ผ่าน

3.4 สาขาบริการ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา และสงครามอ่าวเปอร์เซีย

3.5 การค้าระหว่างประเทศ การค้าขาดดุลในระดับสูงเมื่อรวมกับดุลบริการและบัญชี ซึ่งเกินดุลในเกณฑ์ต่ำ เพราะการท่องเที่ยวยังฟื้นตัวไม่มาก และรายได้จากแรงงานไทยในตะวันออกกลางลดลง ดุลบัญชีเดินสะพัดจึงยังขาดดุลอยู่ อย่างไรก็ตามเงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิเกินดุลเพิ่มขึ้นมาก การชำระหนี้เงินจึงยังเกินดุลเป็นจำนวนสูง

3.6 ภาวะการเงิน โดยทั่วไปมีทิศทางน่าพอใจ การดำเนินมาตรการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ค่อนข้างระมัดระวังและต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินเชื่อที่ระบบธนาคารพาณิชย์ให้แก่ภาคเอกชนลดลงค่อนข้างมาก จากที่เคยขยายตัวร้อยละ 36.7 ต่อเดือน เหลือร้อยละ 26.1 ต่อเดือน

สภาพคล่องค่อนข้างดีแล้ว แต่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินโตรวมอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์ซึ่งยังคงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก

ปริมาณเงินและฐานเงินลดลงค่อนข้างมากตามข้อเนื่องจาก เนื่องจากฐานะดุลเงินสหของรัฐบาลได้ลดชำระปริมาณเงินออกจากระบบจำนวนหนึ่ง

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2534 ค่าเงินบาทแข็งขึ้นกว่าค่าเงินบาทพาณิชย์ให้แก่ภาคเอกชนจะลดลงเหลือร้อยละห้าสิบหรือร้อยละ 25.0 ต่อปีซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2534 ที่จะอยู่ในระดับร้อยละ 8.0-8.5

3.7 ดัชนีราคาผู้บริโภค ในระยะ 6 เดือนแรกของปี 2534 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ซึ่งมีหมวดอาหารและเครื่องใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ซึ่งมีหมวดอื่น ๆ ไม่รวมอาหารและเครื่องใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4

การลดลงของราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ

และภาวะขาดแคลนสินค้ามีแนวโน้มคลี่คลายลง จึงคาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคตลอดปี 2534 จะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5.5

3.8 ฐานะการคลัง โดยรวม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2534 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี รายได้จากภาษีอากรที่สำคัญส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น รายได้จากอกรเข้าคลัง สาเหตุมาจากการประกาศศุลกากรขาเข้าสำหรับสินค้านำเข้หลายชนิด ยอดเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2534 มีจำนวน 185,100 ล้านบาท

4. อนุมัติเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพิ่มกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติทั้งจากน้ำแล้ง (42 จังหวัด) และน้ำท่วม (35 จังหวัด) วงเงิน 365,719,400 บาท งบรายละเอียด ดังนี้ 1. กรมส่งเสริมการเกษตร 298,090,900 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อพันธุ์พืชพร้อมทั้งขนส่ง ค่าเช่าที่ดิน เมล็ดพันธุ์ ค่าเช่าเครื่องจักรเมล็ดพันธุ์ และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. กรมปศุสัตว์ 27,833,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และวัคซีน และ 3. กรมประมง 39,795,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อพันธุ์สัตว์น้ำและอาหาร

เมยเมื่อไทยมีคนคิดเชื้อเอชไอวี 2 - 4 แสนคน  
อ.เมธีธรรมฯ เฝ้าอีก 248 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาฯ

นายเมธีธรรม วิชาญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดแถลงว่า รัฐบาลปัจจุบันกำลังเร่งหาเงินช่วยเหลือโรคเอดส์ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ โดยมี พ.ต.ท. นายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ ได้เน้นการเผยแพร่ให้ความรู้เป็นหลักสำคัญในการป้องกันโรค โดยระดมกำลังหน่วยงานของรัฐ เอกชน สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงภัยและรู้จักวิธีป้องกันตนให้พ้นจากโรค ซึ่งได้กระทำกันแล้วเป็นลำดับ และจะเริ่มดำเนินการเตรียมระบบตั้งแต่เดือนตุลาคม ศกนี้ เป็นต้นไป

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดแถลงต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้คาดประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทยแล้ว ระหว่าง 200,000 - 400,000 ราย และนับวันจำนวนจะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ บุคคลเหล่านี้ต่อไปจะต้องเสียชีวิตทั้งหมดตัวเลขจำนวนนี้สูงกว่า 5 เท่าของทหารอเมริกันที่เสียชีวิตตลอดสงครามเวียดนามเสียอีก รัฐบาลจึงจำเป็นต้องพยายามป้องกันประชาชนไทยอย่างเต็มที่ ซึ่งจะต้องให้หน่วยงานต่างๆ เครือข่ายความร่วมมือ เนื่องจากรัฐบาลได้ใช้งบประมาณพิเศษเพิ่มเติมอีก 248 ล้านบาท โดยตั้งไว้สำหรับทุกกระทรวงเพื่อให้ส่วนราชการร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์อย่างเต็มที่ ครอบคลุมถึงข้าราชการและลูกจ้างกว่า 1,200,000 คน รวมทั้งประชาชนที่ภาคีคือ ไร่บริการด้วย

ผู้ว่าฯ กทม.พบนกหวีดแล้วมีผู้หนี-เป็นปัดป้องแล้ว ๕ ตัวพบเป็นผลเขตบึงกุ่ม

พลตรีจำลอง ศรีเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมหานคร ได้เคลื่อนย้ายจากพระบรมราชูปถัมภ์บริเวณบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับผู้ช่วยราชการเขตคันจิ 1. นางกานแก้ว โสขะบุญวิเศษ เป็นผู้ช่วยราชการเขตบึงกุ่ม, 2. นายวิจิตร จูฑูธรรม เป็นผู้ช่วยราชการเขตคลองสามวา, 3. นายวิบูลย์ พิพิธโสคติ เป็นผู้ช่วยราชการเขตคลองสาน, 4. นายสุกิจ แก้วนิล เป็นผู้ช่วยราชการเขตราชเทวี, 5. นายพิชิต โสข้อม เป็นผู้ช่วยราชการเขตประเวศ และ 6. นายพลอด จูฑูธรรม เป็นผู้ช่วยราชการเขตจอมทอง ซึ่งการแต่งตั้งนี้เป็นผู้ช่วยราชการเขตคันจิ นับเป็นครั้งแรกในวงการปกครองของประเทศไทย เพราะเป็นตำแหน่งข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารในระดับ 8 เทียมเท่านั้น อำนาจซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แต่ที่ผ่านมามีการเรียกหรือให้เปิดโอกาสผู้หญิงเป็นปลัดอำเภอ แต่ถูกคัดค้านจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนนายเมธีธรรม แม้จะมีการแก้ไขกฎกติกายกเลิกข้อห้ามผู้หญิงในตำแหน่ง ปลัดอำเภอแล้วก็ตาม ปี 2529 แล้ว



แล้วถึงคณะกรรมการ ต่อจากหน้า 1

20 ปี (คำสั่งที่ 1457.1/2534 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2534) ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการดังนี้รายชื่อรายชื่อไปนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา

- 1. นายกษณทร มหาวิทยาลัย
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
3. เลขธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการอำนวยการ
1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อการสอน
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
5. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสวัสดิการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
9. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
10. คณะบดีคณะนิติศาสตร์
11. คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ
12. คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์
13. คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์
14. คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
15. คณะบดีคณะรัฐศาสตร์
16. คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์
17. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล
18. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
19. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
20. ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
21. ประธานสภาอาจารย์
22. ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
23. หัวหน้างานประชุมและพิธีการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ

- 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อการสอน ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุนทรพันธุ์ รองประธานกรรมการ
3. นายพิพนธ์ น้อยแสงศรี
4. นายสมพันธ์ เลขะพันธุ์
5. นายอภัสสร จันทวิมล
6. นางชลิลา สวมณี
7. น.ส.วันฤทัย สัจจพันธ์
8. นางสุทธินี จัตนวรรษา
9. นายเศรา ทวีเจริญ (ผู้แทนคณะนิติศาสตร์) กรรมการ
10. นางกรรณิการ์ นิยมศิลป์ (ผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ)
11. นางศิริพันธ์ ดาวเรืองศรี (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์)
12. นางศิริบุรณีย์ สายโสม (ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์)
13. น.ส.วรมณี จิเจริญ (ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์)
14. นายกฤษณะ ทัศนิก (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์)
15. นายชัยชนะ อิงคะวิค (ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์)
16. นางเรณู กาญจนะโกสิน (ผู้แทนสำนักหอสมุดกลาง)
17. นายณรงค์ ศรีเศรา (ผู้แทน สวป.)
18. นายวิชัย อิมอภิชาติ (ผู้แทนสำนักเทคโนโลยีการศึกษา)

ข่าวรามคำแหง

- 19. นายวีเชอร์ ชื่นชอบ (ผู้แทนสำนักพิมพ์)
20. นางจุฑามาศ ชูจินดา (ผู้แทนสถาบันคอมพิวเตอร์)
21. ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
22. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
23. ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
24. ผู้อำนวยการกองคลัง
25. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
26. ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
27. นายอุทัย ภิรมย์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ
28. น.ส.อสิศรา กลิ่นเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29. น.ส.ศิริพร วีระโชติ
30. น.ส.รุ่งอรุณ โสมภ

อธิการบดีคนใหม่รับทราบ ต่อจากหน้า 1

สิ่งสำคัญที่จะเร่งดำเนินการอีกประการหนึ่ง คือ เร่งรัดการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากทบวงฯ และผ่านขั้นตอนการประกวดราคาแล้ว โดยจะนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ การบริหาร รวมทั้งจะนำมาช่วยระบบการลงทะเบียนเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์อื่นที่จะให้บริการแก่นักศึกษาตลอดตามข้อมูลข่าวสารของ ม.ว. ตลอด 24 ชั่วโมง

อธิการบดีคนใหม่ เปิดเผยถึงแนวทางในการบริหารงานว่า นอกจากจะดำเนินการตามนโยบายที่เป็นสัญญาต่อประชาชนแล้ว ก็จะต้องยึดประชาชนเป็นใหญ่ในการบริหารงาน โดยรับฟังความคิดเห็นจากคณะ/สำนักฯ และประชาชนให้มากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ

"การเข้ามาบริหารงานครั้งนี้ ผมจะศึกษาค้นคว้าดูว่าดำเนินงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนารามคำแหงให้ก้าวไกลต่อไป"

รองศาสตราจารย์สุศักดิ์ สิรินิส กล่าวถึงทีมงานรองอธิการบดีว่า ได้คัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานที่มีอยู่ ในวาระที่แล้วได้เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 8 ฝ่าย สำหรับวาระใหม่นี้ เมื่อพิจารณาจากปริมาณงานแล้ว เห็นว่า 8 ฝ่าย อาจจะไม่เพียงพอ แม้ว่าจะจะมีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้นอีกมากมายในแผนฯ 7 แต่เมื่อหน่วยงานเหล่านี้ได้รับการจัดตั้งแล้วก็จะได้แต่งตั้งผู้บริหารเข้ามารับผิดชอบเพิ่มเติม ในระยะแรกนี้ จึงได้ฝากงานส่วนนี้ไว้กับรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ไปก่อน

สำหรับบุคคลที่พิจารณาคัดเลือกมาร่วมทีมงานรองอธิการบดีในครั้งนี้ ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายจากคณะฯ ละ 1 คนก่อน ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์ มี 2 คน โดยมหาวิทยาลัยจะได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้รับราชการในตำแหน่งรองอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2534 และจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป นั้น มีรายชื่อดังนี้

- 1. อ.สุพรท วิเศษ โภสิน รัชนีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ
2. รศ.ดร.นิรมล ศกวุฒิ รัชนีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อการสอน
3. รศ.ดร.สุชาติ อาภาดำรงเวช รัชนีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย
4. ผศ.ดร.อุทัย ภิรมย์รัตน์ รัชนีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

- ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รศ.สุทิน จัตนวรรษา
รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รศ.พรพร คำรุ่งศรี
รศ.พิชญ์สุนทร อภิบุตร
กรรมการ รศ.เนตร เศรษฐวิวัฒน์ รศ.สุธนา เวชชูปถ รศ.ปวีณา พหลพศ
ศ.อนงค์พิศ วัฒนศิริ ศ.ประไพ ตรีเศียรวิจิตร ศ.ไพศาล สุวรรณธรรม
อ.ดวงฉนง ๒ นคร นางกมลวรรณ ศอจัญญา นายเชิด เชษฐวิวัฒน์ นายอ. เมฆา
นางธินา อิมอภิชาติ นายอภัสสร อภิชาติ น.ส.นพวรรณ พหลก. ๒. ส.ส. ศ.
วิเชษฐวัฒน์ นายสุพจน์ ศรีสุศรี นายวิน พรวิน

ตำราออกใหม่อยู่ระหว่างจัดพิมพ์

ตามที่ "ข่าวรามคำแหง" ฉบับที่แล้วได้เสนอรายชื่อตำราโดยระบุว่าเป็นตำราออกใหม่ นั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนจึงขอแก้ไขให้ถูกต้องว่ารายชื่อตำราดังกล่าวทั้ง 22 กระบวนวิชา เป็นตำราที่อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์ โดยสำนักพิมพ์ ม.ร. จึงแจ้งมาเพื่อให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

กองบรรณาธิการ

คุยกับเรื่องไทย ๆ ต่อจากหน้า 8

Table with 2 columns: Thai topics and corresponding words. Topics include อาไรช, คำวิห, สาสนา, ไบรสนีย์, เจมาะ, นิไสย์. Corresponding words include อาชัย, คำวิ, ศาสนา, ไบรมณีย์, เจมาะ, นิสัย.

นอกจากการสะกดคำที่ต่างไปจากปัจจุบันแล้ว ส่วนต่างๆ ก็มีใช้ต่างจากปัจจุบันอยู่มาก แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้อ่านจะได้รับ คือ ได้เห็นแนวคิด สภาพสังคมสมัยนั้น เช่น

มักเอ๋ยมักคั้น
เจ้าจะสู้ชนมเขาได้หรือ
แม่แปนน้อยอ้อยอ่อนอ่อนมือ
น้องรักอ้อยอ่อนอ่อนแปนมมือ
นี่กว่าว่าทวนทวนเคยใช้
เมื่อเมื่อใหญ่เขาจะคำกัมน้ำเสีย
คิดว่าผัวอยู่ในใจเหมือนไว้เปีย
อนอมเมือหลวงทวนทวนกัมน้ำเสีย

นางกระจง

จากกลอนบทนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง เพราะ "เมื่อเมื่อใหญ่เขาจะคำกัมน้ำเสีย" นี้ปัจจุบันไม่เป็นอย่างนี้ ถ้ายังคงยึดแนวคิดนี้คงไม่มีชาว อย่างในหนังสือพิมพ์ปัจจุบัน

ตัวอย่างที่ยกมาเพียงเล็กน้อยนี้ ท่านผู้อ่านคงเห็นด้วยกับผู้เขียนว่า หนังสือพิมพ์ประยุคใหม่เป็นหนังสือมีคุณค่ามาก

ดังนั้นจึงใคร่เชิญชวนท่านผู้อ่านให้สนใจหนังสือเก่าๆ ที่ดูภายนอกอาจไม่สะดุดตาแต่เนื้อหาที่น่าสนใจและภายในมีคุณค่ามาก หนังสือเก่ามีอยู่มากยังมีคุณค่ามากควรมองเวลา

ที่สำคัญคือต้องชื่นชมและขอบคุณเจ้าของหนังสือเหล่านี้ และเจ้าของหนังสือเก่าทุกเล่มที่อนุรักษหนังสือเก่าไว้ได้ดีและเห็นคุณค่าของหนังสือเก่า

- 5. รศ.สุชสวัสดิ์ ภาพิศ รัชนีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
6. รศ.มนัส บุญชัย รัชนีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
7. รศ.กาญจนาพร เรืองรังจิตประณี รัชนีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสวัสดิการ

กองจัดการ

งานประชาสัมพันธ์ โทร. 3180900 หรือ 3180887 - 88 ค.ศ. 184.185
ที่ตั้งกองประชุม ๒๕.๑
อัตราสมาชิก ปีละ ๒๒ ฉบับ ออกทุกวันจันทร์สมาชิกวันศุกร์คนละ ๒๒ บาท สมาชิกวันเสาร์ ป.ม.ปีละ 100 บาท ส่วนวันในนามบรรณาธิการ ๒๒ บาท
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ โทร. ๓๑๘๐๙๐๐ โทร. ๓๑๘๐๘๘๗ โทร. ๓๑๘๑๒๑

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บรรณาธิการ รศ.ปวีณา พหลพศ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางธินา อิมอภิชาติ
นายอภัสสร อภิชาติ
กองบรรณาธิการ โทร. ๓๑๘๐๙๐๐ โทร. ๓๑๘๐๘๘๗ โทร. ๓๑๘๑๒๑
ทางไปรษณีย์ อีเมล: ram@ram.ac.th
รายชื่อบริษัท: บริษัท รามคำแหง จำกัด
รายชื่อบริษัท: บริษัท รามคำแหง จำกัด
รายชื่อบริษัท: บริษัท รามคำแหง จำกัด



นิทรรศการ คณะกรรมการเผยแพร่ความรู้สุขภาพอนามัยต่อชุมชน น.ร. และกลุ่มนักศึกษาศาสนาสมัครด้านเอคส์ จัดนิทรรศการ "รวมมา ด้านคัยเอคส์" เพื่อเผยแพร่ความรู้และการป้องกันภัยจากโรคเอคส์ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2534 ณ อาคาร SBB ชั้นล่าง โดยมีรองศาสตราจารย์ชูกศักดิ์ศิริ นิล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน

**ผู้รักษาในตำแหน่งอธิการบดี** **คําจกหน้า ๖**

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีตั้งนามแล้ว รองศาสตราจารย์มานพ พรหมณโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดเผยให้ทราบว่ ในช่วงระยะเวลา 90 วันที่เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้รักษาในตำแหน่งอธิการบดี นั้น นอกเหนือจากราชการประจำที่จะต้องพิจารณาสั่งการตามระเบียบปฏิบัติปกติแล้ว คณะผู้บริหารชุดรักษาการได้ดำเนินการกิจบางเรื่อง ที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อราชการของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านภาพลักษณ์เกียรติภูมิ สวัสดิการของบุคลากร การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร และอรรถประโยชน์ที่จะพึงมีต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีประเด็นสำคัญที่พอจะแจ้งให้ทราบได้ในที่นี้ บางประการ เช่น

1. การแต่งตั้งกรรมการกำกับการใช้สาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี
2. การให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่กระทรวงกลาโหม จัดทำข้อสอบคัดเลือกข้าราชการทหารชั้นประทวนชุดวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร
3. การเผยแพร่และให้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยตามนโยบายของรัฐบาล
4. การไปชี้แจงงบประมาณแผ่นดินปี 2535 ต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ 384.69 ล้านบาท
5. การไปชี้แจงต่อคณะกรรมการสำนักผังเมืองเกี่ยวกับการจัดใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัย
6. การยุติการหักเงินถูกจ้างงบรายได้ที่จะส่งมอบเข้ากองทุนประกันสังคม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2534
7. การเจรจาประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการตรวจรับศึก

เรียนหลังใหม่ของคุณศึกษา ศาสตร์

8. การเร่งรัดให้การไฟฟ้านครหลวงติดตั้งหรือแปลงไฟฟ้า เพื่อส่งจ่ายกระแสไฟเข้าศึกเวียงคำและศึกเวียงผา
  9. การกำหนดแนวทางการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 20 ปี ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2534
  10. การขอเพิ่มวงเงินงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 10 ชั้น จากสำนักงบประมาณ
  11. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
  12. การจัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานอธิการบดี รวม 2 โครงการ
  13. การจัดงานอำลาชีวิตราชการแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการประจำปี 2534
- ฯลฯ
- รองศาสตราจารย์มานพ พรหมณโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า รายละเอียดของเรื่องต่างๆ ที่นับว่าสำคัญและได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ได้ให้สัมภาษณ์รายละเอียดกับข่าวรวมคำแหงไว้ แล้วในหน้า 5 "ผมและคณะผู้บริหารชุดรักษาการขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนร่วมงานชาวรามคำแหงทุกหน่วยงาน ที่ช่วยกันปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ทำให้กิจการของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น" คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวในที่สุด
- \*\*\*\*\*

**จาก บรรณธิการ**

วันวันที่ 14 ตุลาคม 2534 เป็นวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยคาดว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกมาร่วมประชุมถึง 12,000 คน นับเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบไล่จากเดิมวันที่ 14 ตุลาคม ไปเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 และวันที่ 15 ตุลาคม ไปเป็นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2534 นอกนั้นคงเดิม เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศให้หน่วยงานราชการในเขตกรุงเทพฯ หยุดราชการ 2 วันในวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2534 เพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นลดปัญหาจราจร เพราะนอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะมาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากแล้วยังมีผู้ติดตามอีกจำนวนไม่น้อย

ไม่ว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นลงก่อนการสอบไล่ ปัญหาการจราจรก็อาจจะยังแออัดอยู่ นักศึกษาที่จะสอบจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางให้ดี อย่ามาถึงห้องสอบสายกว่าเวลาที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นจะต้องเสียเวลาลงทะเบียนเรียนใหม่อีกโดยไม่จำเป็น

ปรีชา พหลเทพ

**เปลวเทียนใต้แสง รามคำแหงใต้ถุน**

**อธิการบดีคนใหม่รับงาน** **คําจกหน้า 11**

8. รศ.ชลิลา สรรณดี รับหน้าที่ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิการบดีคนใหม่กล่าวฝากถึงประชากรมคำแหงว่า "ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถ และช่วยกันประดับประดารักษภาพลักษณ์ที่ดีงามของมหาวิทยาลัย แม้ว่า ที่ผ่านมามีข่าวของรามคำแหงทางสื่อมวลชนอยู่เสมอ ผมก็หวังว่า จากนี้ไปหากจะมีข่าวของรามคำแหง ปรากฏทางสื่อมวลชน ก็ขอให้เป็นข่าวในทางที่ดีงาม เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับจากบุคคลทั่วไป ขอให้พวกเราช่วยกันด้วยนะครับ"

**พยานศ.ก.ก.โบเสรีจ** **คําจกหน้า 1**

ในกระบวนการวิชีพที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง หากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษทางวินัยโดยคงตรวจระคายคำครอบทุกกระบวนการที่เข้าสอบในภาคการศึกษานั้นและห้ามลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา


ทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษานางราย ไม่เข้าใจกรณีมีปัญหา จำนวนเงินไม่ตรงกับจำนวนหน่วยคิดที่ลงทะเบียนเรียน จึงแก้ไขโดยเสรีจเองโดยผลการ ซึ่งมีความผิดตั้งกล่าว หากเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้น ขอให้รีบปรึกษาตคือ สวป. ชั้น 6 เพื่อดำเนินการต่อไป

**รู้ข่าวแล้ว หันเหตุการณ์ อ่านข่าวรวมฯ**  
เชิญสมัครเป็นสมาชิกได้ที่...  
งานประชาสัมพันธ์ ตึก เอ.ดี. 1 ชั้น 2  
(รับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี)

  
งานประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
บึงกุ่มปี กรุงเทพมหานคร 10240  
โทร. 3180900

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชำระค่าฝากส่ง  
เป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตที่ 17/2528  
ป.ท.จ. กลองจั้น

  
(น.ร.ร. ร.ร.ร.)  
สำนักงานประชาสัมพันธ์